

ภูพานปฏิบัติการยึดพื้นที่ผู้บุกรุก

ทวงคืนผืนป่าสงวนแห่งชาติ



ป่าสงวนแห่งชาติภูพาน ป่าดงชมภูพาน-ป่าดงกะเมือ เขตติดต่อบ้านนาซึก หมู่ 2 ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร กำลังถูกชาวบ้านและนายทุนบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงชมภูพาน-ป่าลาดกระเมือ แล้วนำไปให้ชาวบ้านเช่าพื้นที่เพื่อปลูกมันสำปะหลังและยางพาราจำนวนมากกว่า 1,000 ไร่ แม้ทางอำเภอภูพานร่วมกับกรมป่าไม้พยายามรณรงค์มาโดยตลอด

ดังนั้น **ร.ท.ปริญชัย สอนชื่อ** นายอำเภอภูพาน จึงได้ร่วมกับ **นายชูชาติ เทพสุด** หน.หน่วยรักษาป่าไม้ที่ 7 สกลนคร **พ.ต.เกียรติศักดิ์ แสงบาล** หน.ชรต.กอ.รมน.จังหวัดทหารบกสกลนคร สนธิกำลังกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบและตรวจยึดพื้นที่บุกรุกเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภูพาน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับผืนป่าสงวนแห่งชาติแห่งนี้ไปมากกว่านี้ โดยเบื้องต้นตรวจพบพื้นที่บุกรุก ที่แผ้วถางกว่า 100 ไร่ และยังพบไม้กระยาเลยที่ถูกตัด 30 ท่อน ไม้ประดู่ 4 ท่อน เหลี่ยม ไม้รัง 7 ท่อน และยังพบต้นไม้ที่เตรียมการจะ



ตัดอีกกว่า 10 ต้น

ร.ท.ปริญชัยกล่าวว่า พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ แต่ชาวบ้านได้ทำการบุกรุกพื้นที่ป่ามาอย่างต่อเนื่องกว่า 1,000 ไร่ แม้อำเภอภูพานร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ พยายามรณรงค์ที่จะห้ามมิให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพิ่ม แต่ชาวบ้านไม่สนใจ ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงต้องยึดข้อกฎหมายเป็นหลักในการที่จะแบ่งพื้นที่ทำมาหากินของชาวบ้านกับพื้นที่ป่าสงวน โดยหากได้รับเบาะแส ข้อมูลการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน จะเข้าทำการตรวจสอบ หากพบว่าเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน จะดำเนินการจับกุมทันทีโดยไม่ละเว้น เพราะเรื่องพื้นที่

บุกรุกป่า การตัดไม้ทำลายป่าถือเป็นภัยต่อสังคม เราจะต้องช่วยกันในการที่จะป้องกันปราบปรามต่อไป

ด้านนายชูชาติกล่าวว่า ชาวบ้านจะแอบมาทำมันสำปะหลังในตอนกลางคืน เมื่อทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะเข้ามาตรวจพื้นที่ ก็จะต้องผ่านมาที่หมู่บ้าน ทำให้ยากต่อการจับกุม นอกจากนี้ยังมีพวกที่เข้ามาตัดไม้เพื่อที่จะเข้ามาทำการเกษตรเพิ่ม หากป็นีเจ้าหน้าที่สามารถทำการยึดพื้นที่ป่าสงวนที่ถูกบุกรุกได้หมด ก็จะเสนอกรมป่าไม้ร่วมกับทางอำเภอ ร่วมกันปลูกป่าในพื้นที่ที่ถูกบุกรุกเพื่อฟื้นฟูให้กลับสภาพมาเป็นผืนป่าโดยเร็ว นับแต่นี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้จะทำงานร่วมกับ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ทำการตรวจยึดและจับกุมผู้บุกรุกป่าที่คาดว่าจะมีมากกว่า 100 แปลง และผู้กระทำความผิดกว่า 100 ราย หากผู้ใดมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้นำมาแสดงกับทางอำเภอ แต่หากพบผู้ใดทำผิดมีไม้ท่อนหวงห้ามอันยังมีได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต และบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาต และจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างแน่นอน



นรากร เวชกามา